



วันที่: พุธที่ 15 กันยายน 2559

Section: บันทึกลง

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: กยท.ต้นตลาดซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งต่างประเทศ

กยท.ต้นตลาดซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งต่างประเทศ

กยท.ต้นตลาดซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่ง
ออกต่างประเทศ ยัน 2 บริษัทยักษ์ใหญ่มิซลิน และ
บริดจสโตนยังรับซื้ออย่างก๊อญว้ยไม่แบ่นตามที่เป็นข่าว
การยางแห่งประเทศไทยเดิหน้าเปิดโครงการ
ตลาดซื้อ-ขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน (GMP) ใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหวังกระตุ้นราคาขายแผ่น
ดิบ พร้อมเตือนเกษตรกรชาวสวนยางเร่งผลิตยางที่
มีคุณภาพ เพื่อเสริมการส่งออกสู่ต่างประเทศ

สุราษฎร์ธานี/ ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สุราษฎร์ธานี หมู่ 3 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านฆาสา
จ.สุราษฎร์ธานี นายเชาว์ ทรงวุธ รองผู้ว่าการยาง
แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ตลาดซื้อ-ขายยางแผ่นรมควันมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพที่ดี (GMP) เพื่อเสริมศักยภาพการส่งออก
สู่ตลาดมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นการช่วยเหลือ
และกระตุ้นการซื้อขายยางให้แก่เกษตรกรชาวสวน
ยางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ทาง

ตัวแทนชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ทำ MOU
ซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน (GMP) กับชุมนุม
สหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ที่ทาง
ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสุราษฎร์ธานี ได้รวบรวมยาง
แผ่นรมควันจากสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกแล้วมา
จำหน่ายต่อ โดยมีการผลิตยางรมควันอัดก้อน
(GMP) เดือนละประมาณ 1,500-2,000 ตันต่อ
เดือน แต่ไม่สามารถส่งขายตรงไปยังต่างประเทศได้
เนื่องจากยังไม่มีแบรนด์ (Brand) เป็นของตัวเอง

นายเชาว์ ทรงวุธ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย
กล่าวว่ จากกรณีมีข่าวว่าทางบริษัท มิซลิน
และบริดจสโตน บริษัทยักษ์ใหญ่ผลิตยางรถยนต์
ได้แบ่นการรับซื้ออย่างก๊อญว้ยในพื้นที่ภาคอีสาน
เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนใช้กรดซัลฟูริกในน้ำ
ยาง เนื่องจากมีราคาถูกกว่ากรดฟอร์มิค ซึ่งเรื่องนี้
ทางรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การยางแห่งประเทศไทย ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง เช่น

บริษัทผู้รับซื้อ หรือตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง
ได้มาพูดคุยกัน และล่าสุดในว้เ้มีทางบริษัทมิซลิน
ได้ยืนยันว่าข่าวที่ออกมาั้นไม่เป็นความจริง รวม
ทั้งข่าวที่ทางบริษัทมิซลินจะไปสร้างโรงงานแปรรูป
ยางในพื้นที่ภาคอีสาน 2,000 ล้านบาทก็ไม่มีเป็น
ความจริงเช่นกัน


นายเชาว์ ทรงวุธ ยังได้กล่าวเตือนเกษตรกร
ชาวสวนยางว่าจะต้องผลิตยางให้มีคุณภาพและต้อง
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน ทางการยางแห่ง
ประเทศไทยได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ได้พัฒนาในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพยาง โดยเฉพาะ
ยางก๊อญว้ยนั้น จะมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่
ผลิตยางก๊อญว้ย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นดิบรมควันให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน โดยให้เกษตรกรหันมาใช้กรด
ฟอร์มิค ที่เป็นกรดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และจะทำให้
คุณภาพยางมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อม
กับขอให้ยกเลิกการใช้กรดซัลฟูริกที่เคยใช้กันอยู่

ซุบซิบตามประสา Mr.Pla

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน วันนี้คอลัมน์ **“ซุบซิบตามประสา Mr.Pla”** จะเข้าประจำการรายงานแวดวงธุรกิจขายตรง-การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวบ้าน เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ก็ขอเข้าเรื่องเลยดีกว่า เกี่ยวกับอู๋ลี-อู๋ซอมรด ที่เขาใช้สโลแกน **“ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือข่ายประกันมิกนมารายหนึ่ง”** ถ้าหากไม่ได้พบกับตัวเองหรือได้ยินกับหูตัวเองแบบไม่เชื่อ ผู้เขียนได้นำรถเข้าไปเคลมสิริรถ อยู่ซ่อมสี่ล้อตั้งย่านบางไฟ ถนนเพชรเกษม ปรากฏว่าได้รับพฤติกรรมจาก **“ระดับหัวหน้าแผนก”** ที่ดูแลรถของผู้เขียนพูดจาไม่เข้าหู ถึงกับ **“อึ้งกิมกี”** ทั้งๆ ผู้เขียนนั่งรออยู่ด้านหลังมีเสียงเสียดลอดออกจากปาก **“ลูกค้ายิ่งไม่รู้เรื่องหรอก”** ได้ยินอย่างนี้ถึงกับชงชิ่ง ก็เลยมโนขึ้นมา แสดงว่าพฤติกรรมของพนักงานคนนี้อาจทำมาหลายเคสแล้ว โดยที่ลูกค้ายิ่งไม่รู้เรื่องเลยอะไรเลย ก็อยากสะกิดไปถึงเจ้าของอู๋ลีรายนี้ ให้รีบตักเตือนลูกน้องคนนี้ได้โดยด่วน ไม่เช่นนั้นอาจได้เห็นลูกค้ายิ่งไปซ่อมที่อื่นแน่นอน ไหนๆ ก็พูดมาขนาดนี้แล้ว ก็ขอฝากไปยังบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับอู๋ลีในเครือรายนี้ น่าจะมีการทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของอู่ทราบด้วยเช่นกันนะครับ ด้วยความเคารพ **•••** กลับเข้าสู่ธุรกิจขายตรงกันบ้าง โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับภาครัฐเตรียมเล็งเป้าหมายที่จะให้บริการขายตรงที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลนั้น ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจขายตรงในแบบที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด มักจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายฉีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเข้ารัฐ ซึ่งหากสามารถทำได้สำเร็จ ให้อยู่ในระบบการจ่ายภาษีได้ มองว่าจะได้ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีหน้าหน้าจะสกรีนธุรกิจขายตรงให้เป็นสีขาวได้ อีกประเด็นหนึ่งที่อยากกระซิบบ่อยๆ ก็คือเรื่อง **“แชร์ลูกโซ่”** ก็ยังไม่สามารถกวาดล้างให้หมดได้ อยากให้ภาครัฐ

เอาจริงเอาจังกับกับพวกนี้ให้สิ้นซาก ไม่ใช่ปล่อยให้บริษัทที่มีทุนรอนไม่ก็บาทเข้ามาขอเปิดทำธุรกิจ ถ้าปล่อยให้พวกนี้ทำเช่นนี้ ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้พวกแก๊งพวกนี้มาหลอกชาวบ้านอีกสิริครบ **•••** แล้วมาว่า ช่วงนี้ค่าย นู สกิน โทมกะตุ้ยยอดส่งขายป๊ออย่างซมกัซมั้น เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มเอจส์ลอค ซึ่งงานนี้ **วิภาดา** ผู้บริหารแห่งค่าย นู สกิน ฝากมาบอกว่า ขออุบสรรพคุณไว้ก่อน แต่รับรองว่าต้องทิ้งกับนวัตกรรมล้ำๆ ตัวนี้แน่นอน เห็นงานการตลาดเดินเครื่องเต็มกำลังขนาดนี้ งานเพื่อสังคมก็ไม่มีพร่อง... ล่าสุด นู สกิน ประเทศไทย ร่วมกับ นู สกิน ทั่วโลก ร่วมกันบริจาคข้าวไวตามินที่อุดมด้วยสารอาหารกว่า 25 ชนิด ที่ นู สกิน ผลิตเอง ส่งต่อให้กับเด็กๆ ที่ขาดสารอาหารทั่วโลกผ่านโครงการ **“Nourish the Children”** หนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคมเป็นพลังแห่งความดี เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วโลก ครบ 500 ล้านมื้อ ไปหมดๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอสซี่ ยืนยันหนักแน่นว่า การช่วยเหลือจะยังคงดำเนินต่อไป เพื่อให้เด็กๆ ทั่วโลกได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยพลังแห่งความดีของชาว นู สกินแน่นอน **•••** ดบท้ายฝากแจ้งข่าวองค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังวงน **“สินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตร อินทรีย์ วิถีปักษ์ใต้ ครั้งที่ 2”** กิจกรรมที่มุ่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร พร้อมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการตลาดพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพปลอดภัย เตรียมก้าวสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ในอนาคต ชม...การเรียนรู้สร้างอาชีพเกษตรกรไทย (การเพาะเห็ดแครงและอื่นๆ), การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ, การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์, พลาดไม่ได้ การฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรรายสวนยางพาราทุกวัน และกิจกรรมการแสดงดนตรีทุกคืนระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2559 ณ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา พิเศษผู้เข้าชมงานรับฟรี!!! พันธุ์กล้วยไม้ (มีจำนวนจำกัด) ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

Mr.Pla

 **ระเบียบข่าวทั่วไทย**

กำลังบูมสุด ๆ สำหรับนโยบายส่งเสริมเลี้ยงไก่วงของ **"โชคชัย เดชอมรธัญ"** พ่อเมืองมหาสารคาม มีออร์เดอร์จากโมเดิร์นเทรดเข้ามาตลอดหลายร้อยตัว แถมยังขอความร่วมมือร้านอาหารในพื้นที่ให้นำไก่วงมาทำเป็นลาบ ไก่วงเมนูเด็ดไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งร้านอาหารทุกร้านในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ล่าสุด ร้านแบล็คแคนยอน สาขาห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม จัดเมนูลาบไก่วงให้เป็นหนึ่งในรายการอาหารเด่นประจำร้านด้วย

รัฐบาลมีนโยบายหน่วยงานราชการนำยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อระบายสต็อกกว่า 3.1 แสนตัน แต่สต็อกยางกลับไม่ลดลงนัก **"ทรงวุฒิ ดำรงกุล"** รองประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যทท.) บอกว่า เพราะรัฐบาลให้แต่ละหน่วยใช้งบประมาณของตนเอง ขณะที่หน่วยงานเข้าใจว่ารัฐให้ทั้งบข ทั้งยาง และได้จัดทำแผนงบประมาณไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงไม่มึงบขมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หวังว่าแผนงบประมาณปี'61 นี้ จะมีการบรรจุ

เรื่องยางไว้ในแผนงานอย่างชัดเจน

☛ **"สุริยะ กิติบุญญา"** พัฒนาการจังหวัดตรัง ผูกแจ่งข่าวว่า วันอังคารที่ 20 กันยายนนี้ มีกำหนดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทุนละ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้น ผู้สนใจสามารถเข้ามาร่วมถือหุ้นกันได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง

☛ **"วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข"** อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นปลื้มที่กรมศว่ารางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงานที่สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิกและสภาพคล่องของสหกรณ์ ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้สมาชิกโอนที่ดินค้ำประกันหนี้สหกรณ์ และทำหนังสือซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนจากสหกรณ์ในราคาที่ดิน และให้สมาชิกจ่ายซื้อคืนในระยะเวลา 5 ปี ปีละเท่า ๆ กัน โดยระหว่างการผ่อนซื้อก็ให้สมาชิกอาศัยและทำกิน โดยคิดค่าเช่าไร่ละ 300 บาทต่อปี ปัจจุบันสมาชิกสามารถซื้อที่กลับคืนไปแล้วถึง 6 ราย

สินเชื่อ ตำบล SMEs อีดี
สหกรณ์ยางซีมกู้ ธ.ก.ส.ยาก
ติดฝั่งเมืองห้ามสร้าง รง.

6

สินเชื่อ 1ตำบล 1เอสเอ็มอีเกษตรอีดี สหกรณ์ยางซีมกู้ธ.ก.ส.ยาก-ติดฝั่งเมืองห้ามตั้งรง.

ปล่อยสินเชื่อโครงการ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอีเกษตรอีดี สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมใจจัดประชุมเกษตรกรร่วมกับ ธ.ก.ส.ให้ชี้แจงเงื่อนไขการปล่อยกู้ หลังจากสหกรณ์ยางหลายแห่งถูกตีกลับแผนขอสินเชื่อ

รายงานข่าวจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการประชุมร่วมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง สู่เกษตรอุตสาหกรรม หรือจากเดิมที่เกษตรกรขายวัตถุดิบยางพาราไปสู่การรวมกลุ่มการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอีเกษตร ที่ให้ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อวงเงิน 72,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2559-31 มี.ค. 2560 ยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างมาก สหกรณ์การเกษตรในหลายจังหวัดไม่สามารถสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราได้ เนื่องจากติดปัญหาผังเมืองสีเขียว เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย จึงขอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ผ่อนปรนให้มีการสร้างโรงงานแปรรูปยาง และหลายสหกรณ์ตั้งโรงงานแปรรูปในพื้นที่ ปฎิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.ไม่ได้ จึงขอให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่อนปรนในเรื่องนี้ด้วย ขณะที่ ธ.ก.ส.ล่าสุดปล่อยสินเชื่อในโครงการนี้ได้เพียง 1.9 หมื่นล้านบาท แม้จะมีการผ่อนคลายนโยบายในการปล่อยสินเชื่อลงแล้ว แต่ระยะเวลาเหลืออยู่เพียง 6 เดือนในการปล่อยสินเชื่อ คาดว่าจะไม่



รวมกลุ่มแปรรูป - การรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นอีกทางเลือกที่ดีเพื่อความยั่งยืน จากอำนาจต่อรองและการเพิ่มมูลค่าสินค้าในช่วงที่ยางราคาตกต่ำ แต่การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาตั้งโรงงานและเป็นทุนหมุนเวียนยังเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้

สามารถทำได้ตามเป้าหมาย

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า การขอสินเชื่อของเอสเอ็มอีเกษตรกรแม้จะมีการกำหนดเงื่อนไขว่า หากกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท จะมีการพิจารณาในระดับจังหวัด กู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท จะมีการพิจารณาในระดับภาค และเกิน 5 ล้านบาท ต้องให้ ธ.ก.ส. ส่วนกลางพิจารณาและอนุมัติ แต่ในทางปฏิบัตินอกจากต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ที่เพียงพอ แผนบริหารที่ต้องมีตลาด แผนการชำระหนี้ และการรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนแล้ว ส่วนใหญ่จะต้องมีการค้ำประกันหมู่เพื่อลดความเสี่ยงของ ธ.ก.ส.ด้วย สหกรณ์ที่ตั้งมานานจึงถูกตีกลับในการขอสินเชื่อมาแล้วหลายแห่ง

โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ธ.ก.ส.ค่อนข้างเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมาก เนื่องจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า จากราคายางที่ลดลงได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ราคาขายปี 2558 ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 20.1% ทำให้รายได้จากการส่งออกยางปี 2558 ลดลงประมาณ 5.2 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 21.4% ขณะเดียวกันราคาขายมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรง ธ.ก.ส.พบว่า ตัวอย่างจากภาคใต้รายได้เกษตรกรหายไป 3.3 หมื่นล้านบาท และ ข้อมูลธ.ก.ส.พบว่าเกษตรกรลูกค้าทั้งหมด เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ ธ.ก.ส.ได้ตามปกติ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวว่า ก่อนหน้านี้สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอภาครัฐให้เงินโยกย้าย 1 ตำบล 1 SME เกษตรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของตนเอง ในส่วนการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่า

ความสอดคล้องกันทั้งระบบในการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในประเทศ ส่วนของข้อห่วงใยด้านการทำกิจการผลิตภัณฑ์ยางของเกษตรกรนั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขอให้ ธ.ก.ส.มาสร้างความเข้าใจในการทำแผนธุรกิจ และ ธ.ก.ส.เองก็จะกลับกรองเพื่อให้เกิดความมั่นใจให้กับองค์กรเกษตรกรอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ นอกจากการนำเกษตรกรผู้ปลูกยางไปสู่เกษตรกรอุตสาหกรรมยางพาราแล้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติยังได้ร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนงานอื่น ๆ จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยจัดทำแผนนี้อำเภอละ 1 ตำบล เพื่อให้เกษตรกรร่วมมือกันมุ่งสู่การสร้างสินค้าเกษตรในตำบลเหล่านั้นไปสู่เกษตรกรอุตสาหกรรมชนกันด้วย



วันที่: พุธที่ 15 - เสาร์ 17 กันยายน 2559

Section: First Section/เกษตร-การค้า

หน้า: 5(กลาง)

หัวข้อข่าว: พาณิชย์โชว์บ้างผลงาน 2 ปี ย้ำสำเร็จตามเป้าทุกแผน

พาณิชย์โชว์บ้างผลงาน 2 ปี ย้ำสำเร็จตามเป้าทุกแผน

พาณิชย์โชว์ผลงาน 2 ปีเพียบ ทั้งเร่งระบายสต็อกข้าว จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ขุดเขตดอกเบญจมาศปลูกมันชะลอเก็บเกี่ยว บริหารสต็อกน้ำมันปาล์ม จัดคาราวานขายสินค้าลดค่าครองชีพชาวสวนยาง 15 จ.ภาคใต้ เจรจาขยายยาง 3.4 หมื่นล้านบาท เร่งรัดส่งออก พร้อมเปิดเจรจาการค้าใหม่ ๆ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงผลงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้นโยบายของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาว่า ได้ดำเนิน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกระทรวง ซึ่งมีผลการดำเนินงานและความคืบหน้าที่สำคัญเช่น การบริหารจัดการข้าวในสต็อกรัฐบาล การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร เช่นข้าว มีโครงการเขตดอกเบญจมาศให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2558/2559 โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2558/2559

ซึ่งมีการจัดตลาดนัดไปแล้ว 92 ครั้งใน 33 จังหวัด (จากเป้าหมาย 187 ครั้งใน 56 จังหวัด) มีปริมาณการซื้อขายรวม 59,420 ตัน คิดเป็นมูลค่า 580 ล้านบาท เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวได้



• อภิสดี ตันตราภรณ์ สมว.พาณิชย์

ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดตันละ 100-800 บาท

นอกจากนี้ได้ปรับปรุงและทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปภาคการเกษตรระยะยาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมไปถึงการตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างน้อย 10 รายการ สร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 ปี เบื้องต้นจะเริ่มที่สินค้าข้าวก่อนและขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆ

ขณะที่มันสำปะหลัง มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ำหยดปี 2558/2559 เป้าเกษตรกร 2 หมื่นราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 2.3 แสนบาท รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ระยะเวลา 24 เดือน โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2558/2559 เป้าหมายเกษตรกร 1 แสนราย วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท

ระยะเวลา 6 เดือน เป็นต้น ส่วนปาล์มน้ำมันคณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มมีมติเห็นชอบแนวทางด้านราคาและการรับซื้อตามคุณภาพ การบริหารสต็อกน้ำมันปาล์ม การจัดระบบซื้อขายผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม และการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มทั้งระบบ

ส่วนยางพารา มีโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยจัดงานจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 20-30% เพื่อบรรเทาภาวะค่าครองชีพให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ ได้มีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 สามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชน 2.8 แสนคน มูลค่ารวม 40 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้เจรจาขายผลิตภัณฑ์ยางพารา ระหว่างคณะผู้แทนการค้าผลิตภัณฑ์ยางพารากับผู้ประกอบการไทยจำนวน 109 ราย มีปริมาณสั่งซื้อประกอบด้วยยางธรรมชาติ 2 แสนตัน ไมยางพารา 2.2 หมื่นตู้คอนเทนเนอร์ และหมอน ที่นอนยางพารา 1 แสนชิ้น มูลค่าสั่งซื้อ 19,660 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อขายยางและผลิตภัณฑ์ยางอีก 3 ฉบับ มูลค่า 15,260 ล้านบาท รวมทั้ง 2 ส่วนมูลค่า 34,920 ล้านบาท

“กระทรวงยังมีการประชุมความร่วมมือทางการค้าในกรอบต่างๆ รวมไปถึงการเร่งผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมาย และยังมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น”

อดท. ชวนเที่ยวงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตร อินทรีย์ วิถีปักษ์ใต้ ครั้งที่ 2” ณ อ.ต.ก.สงขลา

- ThaiPR.net

14 ก.ย. 2559

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--โพธิ์อินเดรท

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวงาน "สินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตร อินทรีย์ วิถีปักษ์ใต้ ครั้งที่ 2" กิจกรรม ที่มุ่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร พร้อมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการตลาดพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพปลอดภัย เตรียมก้าวสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ในอนาคต... การเรียนรู้สร้างอาชีพเกษตรกรไทย (การเพาะเห็ดแครงและอื่นๆ), การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ, การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์, ปลาตไม้ได้ การฝึกอาชีพเสริมรายได้ ให้กับเกษตรกรชาวสวน **ยางพารา** ทุกวัน และกิจกรรมการแสดงดนตรีทุกคืน

ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559 ณ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา พิเศษผู้เข้าชมงาน รับฟรี!!! พันธุ์กล้วยไม้ (มีจำนวนจำกัด)

วันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

แหล่งที่มา : แนวหน้า tags : [รอบรั้วเมืองใต้](#)

รอบรั้วเมืองใต้ใน นสพ.แนวหน้า ฉบับนี้ ผู้เขียนขอเข้าเวรร้ายข่าวสังคม “ชมคนที่ควรชม ชมคนที่ควรชม” ตามวิสัยคนหนังสือพิมพ์อาชีพ ที่เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น กก เรื่องของรัฐธรรมนูญ ณ ขณะนี้ยังเป็น “ของร้อน” ที่เป็นประเด็นรายวัน โดยเฉพาะในเรื่องของ พ.ร.บ.ประกอบการเมือง ที่ลูกมือ “แป๊ะ” ต้องการที่จะ สร้างบันได ให้ “แป๊ะ” เดินไปสู่ตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” คนต่อไปอย่างสง่างาม...ส่วนนักการเมืองทั้งน้อยใหญ่ ถ้าเป็น“ทองแท้”ย่อมไม่ต้อง“กลัวไฟ” กลัวทำไมกับการที่ รัฐธรรมนูญ จะเขียนให้มีการ “เซตซีโร่” พรรคการเมือง ถ้า นโยบายพรรคดี หัวหน้ามีคนศรัทธา สมาชิกพรรคก็จะกลับมาอยู่กับพรรคดั้งเดิม หรือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เองก็มาแน่ใจในคะแนนนิยมของตนเอง และของพรรคเก่าแก่ตราแม่ธรณีบีบมวยผมเสียแล้ว กก จับตาที่กระทรวงปากท้องของชาวบ้าน คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ไปกำกับดูแล เพื่อช่วยเหลือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รุมว.เจ้ากระทรวง ในการขับเคลื่อน นโยบายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง และเศรษฐกิจชาติ... เพราะวันนี้ราคาขายพาราทั่วประเทศ ร่วงพรวดพราดเหลือ กิโลกรัมละ 30 กว่าๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยาง คือ “เสตสา” กับทั่วแผ่นดิน ยกเว้นพ่อค้าคนกลาง ที่ยังยิ้มแยมแจ่มใส จะแก้อย่างไร ก็รีบแก้ก่อนที่จะถึง “จุดเดือด” ของชาวสวนยาง

กก และสิ่งที่เป็นคำถามจาก เกษตรกรชาวสวนยางคือ บทบาทของ ผู้ว่าการยางแห่งชาติ คืออะไร และขณะนี้ การยางแห่งชาติ ได้แก้ปัญหาอะไรให้กับ ชาวสวนยางแล้วบ้าง เพราะเชื่อว่า แต่ละคนใน การยางแห่งชาติ เงินเดือนแต่ละคน“พอใช้ได้”อยู่ อย่าลืมนะ เงินเดือน ค่าตอบแทนเหล่านั้น คือหยาดเหงื่อ แรงงาน และอาจจะปนไปด้วย “น้ำตา” ของคนกรีดยางด้วย

กก กลับมาที่สถานการณ์ภาคใต้ หลังระเบิด 7 จังหวัด ตั้งแต่เกิดการก่อวินาศกรรมขึ้น จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระเบิด ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช และ ตรัง ยกเว้น เมืองชุมพรในส่วนของ การจับกุมคนร้ายซึ่งเป็นคนชุดเดียวกับที่ วางระเบิดโรงแรมลีการ์เดินท์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา และห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ต่อให้ โฆษกทุกหน่วยงาน ออกมาเรียงหน้าว่า เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางการเมือง ก็ไม่มีใครเชื่อ เพราะคนร้ายที่ พล.ต.อ.ศรีวรารักษ์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. ออกหมายจับ และตำรวจ จับได้บ้างแล้ว ล้วนแต่ พลพรรคขบวนการแบ่งแยกดินแดน ปิอาร์เอ็น ทั้งสิ้น นี่แหละที่เขาบอกว่า“อย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ” เพราะอย่างไรเสีย ก็ปิดได้ไม่มิด

นก ส่วนสถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจกิจการท่องเที่ยว ใน 7 จังหวัด วันนี้ไม่ต้องพูดถึง ถ้าฟัง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา ก็มั่นอกมั่นใจว่า ไม่กระทบแต่ถ้าไปฟังผู้ประกอบการ ก็ได้ยิน แต่เสียงที่เป็นจังหวัด “โอด” คือโอดครวญ ถึงจำนวน นักท่องเที่ยวที่หายไปใครจริงใครเท็จคิดกันเอง เพราะ คนไทยยุค “ดิจิทัล” ไม่มีใคร “กินแกลบ”

นก ส่วนภาคใต้ตอนล่างนั้น ไม่ต้องพูดถึง เพราะ เสียงปืน เสียงระเบิด สร้างความ “ละตุ้มเป๊ะ” ไปทั้ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

นก ยิ่ง 20 วันที่เหลือ ก่อนถึง 30 กันยายน...เมื่อแม่ทัพภาค 4 คนใหม่คือ พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช น้องชายของพล.อ.ธีระชัย นาควานิช ผบ.ทบ....ส่วนตัวเก่งที่คาดหวัง ตำแหน่งแม่ทัพ ตั้ง พล.ท.เรืองศักดิ์ สุวรรณาคะ แม่ทัพน้อยที่ 4 และ พล.ต.ชินวัตร แม้นเดช รองแม่ทัพภาค 4 ได้รางวัลพลอบใจ คนหนึ่งได้เป็น “พลเอก” คนหนึ่งได้เป็น “พล.ท ในฐานะ” ผู้ทรงคุณวุฒิ เชื่อว่า 20 วันที่เหลือ “เกียร์ว่าง” คงเกิดขึ้น และ ปีอาร์เอ็น คงอาศัยช่วงของ “เกียร์ว่าง” สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

นก การรื้อร้านขายของที่แหลมสมิหลา สงขลา เพื่อจัดระเบียบให้สวยงาม เป็นสิ่งที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม แต่วันนี้สิ่งที่พบคือ คนที่ไปเที่ยวไปพักผ่อน ที่บริเวณนั้น ไม่มีที่ซื้อที่เยี่ยม เพราะถูกรื้อทิ้งไปหมดแล้ว ถามว่า ผู้บริหารบ้านเมือง มองไม่เห็นความสำคัญของคนที่ ทุกข์หนัก ทุกเบา หรืออย่างไร หรือให้มีการปล่อย เรือราดกันที่ริมหาดชายทะเล ก็เอาให้ชัด

นก เรื่องพีชกระท่อม กลายเป็นเรื่องใหญ่ของภาคใต้ตอนล่างไปแล้ว เมื่อคนส่วนหนึ่งหันไปค้าใบกระท่อม อย่างเป็นลำเป็นสัน

นก ล่าสุด เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เล่นบท ลูแก่อำนาจ ไล่ยิงคนขับรถชนใบกระท่อมตายคารถ หวัดฆ่าหมู่ทั้งเมียทั้งลูกของคนขับ เรื่อง อส.ทำให้เกิดเหตุ เกิดขึ้นบ่อยมาก ทรงพล สวาสดิ์ธรรม พ่อเมืองสงขลา อย่างนิ่งนอนใจ

ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำสื่อมวลชนภาคเหนือ ศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

15 ก.ย. 2559

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำสื่อมวลชนภาคเหนือศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-17 กันยายนนี้

นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้บริหารและสื่อมวลชนภาคเหนือเยี่ยมชมงานแสดง สินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 13 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ มณฑลทกวางสี โดยได้เยี่ยมชม Pavilion Thai ซึ่งมีชาวจีนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่น โดยมีผู้ประกอบการนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 160 ร้านค้า สินค้าที่ได้รับความนิยม เช่น อาหาร หมอน ยางพารา เครื่องประดับ สินค้าเพื่อความงามและสุขภาพ

นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า Pavilion Thai ได้รับความสนใจจากชาวจีนอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างจีนกับไทย และความเชื่อมั่นที่ลูกค้าชาวจีนมีต่อสินค้าไทย ทำให้สินค้าของไทยได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม

สำหรับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของสื่อมวลชนภาคเหนือครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการและสื่อมวลชนไทย ได้รับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจีน ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นการส่งเสริมความร่วมมือรอบด้านระหว่างจีนและไทย เพื่อขยายผลประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เอกชัย ใจมาธิ

ผู้เรียบเรียง : ชานิกา สังฆะรัตน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกใบอนุญาตให้การรับรอง “ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นยางพารา(สนามฟุตบอล)”

15 ก.ย. 2559

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกใบอนุญาต มอก.2377-2551 ให้การรับรอง “ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นยางพารา(สนามฟุตบอล)” ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพารา ที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลจำกัด ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างต้นแบบการดำเนินงาน โดยมอบให้ นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ เป็นผู้พัฒนาระบบการและเรียนรู้ขั้นตอนโดยใช้เวลากว่า 1 ปี ทั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราดังกล่าว สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ เนื่องจากได้มีการกำหนดให้ ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่จะเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องได้รับการรับรอง มอก.

รองศาสตราจารย์อาชีวิน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นยางพารา สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบและตัวขับเคลื่อนให้เห็นว่ายางพาราสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เพื่อผู้ประกอบการ กลุ่มสหกรณ์หรือเอกชน จะได้นำไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบและแรงงานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย นำองค์ความรู้ที่สามารถทำให้เกษตรกรสามารถนำไปพลิกฟื้นตนเองจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรม สร้างรูปแบบของเกษตรอุตสาหกรรมให้ครบวงจร

สำหรับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นความสำเร็จอีกก้าวของกลุ่มเกษตรกรฯ ที่รวมตัวกันแก้ไขสถานการณ์ยางพาราตกต่ำ โดยหันมาสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนสามารถผลิตแผ่นยางปูพื้นลานกีฬาสนามฟุตบอล และมหาวิทยาลัยนำร่องใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปูพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต และโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตอีก 5 โรงเรียน และดำเนินการจนได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พุกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขย

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา

